

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

+++++

คณะนิติศาสตร์ดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

1. ด้านผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF การจัดการเรียน การสอนแบบ Flipped Classroom, Active Learning และระบบ E-learning คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดำเนินการอยู่ แต่ยังไม่ครบทุกรายวิชา เป็นลักษณะของการขอความร่วมมือ ไม่มีการบังคับให้อาจารย์ต้องทำ มักมีการนำไปใช้ในการรายวิชาที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ หรือทำ ภาระงานกลุ่ม นอกจากนั้นแล้ว ยังมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ บริการวิชาการ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยมีการเปิดรายวิชา GE ภาระงานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม โดย กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องนำความรู้ด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้ผ่านการเก็บเป็นชั่วโมงกิจกรรมให้ครบ ตามที่กำหนดในรายวิชา เช่น วิชา GE หลัก ต้องมีการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย 20 ชั่วโมง และ GE เสริม ต้องประจำที่คลินิกกฎหมาย 60 ชั่วโมง เป็นต้น ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และ อาจารย์ยังสามารถนำคดีที่ได้จากการให้คำปรึกษาไปเป็นตัวอย่างการสอนในรายวิชาได้

ส่วนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มีความโดดเด่นในการพัฒนาระบบ และสื่อการเรียนการสอน Online ผ่านโปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 365 ให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด สร้างกลุ่มและโต้ตอบกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และใช้ในการลงทะเบียนเรียน (รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบ) ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษที่ผู้เรียนเป็นผู้ที่ทำงานแล้ว นอกจากนั้นแล้ว ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคพิเศษ ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดทั้งในเรื่องการจัดตารางเรียน การเข้าเรียน การจัดสอบ และค่าใช้จ่ายในการ เรียน

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้างต้น ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ ได้เรียนรู้ และนำมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2/2561 เป็นต้นไป เช่น การใช้ระบบ E-learning เพื่อเอื้อต่อนักศึกษาภาคสมทบเพิ่ม มากขึ้น การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะขอเข้าสอบภายหลังเนื่องจากมีเหตุผลจากการติด ภารกิจของทางราชการ ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นต้น ส่วนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกตินั้น เห็นควรวางแผนทางให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการลงพื้นที่บริการชุมชน ด้านกฎหมายเพิ่มมากขึ้น โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ

2. ด้านการวิจัย จากการแลกเปลี่ยนกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าทางคณะฯ มีความโดดเด่นในนํ้าการบริการวิชาการมาบูรณาการกับงานวิจัย กล่าวคือ คณะมีการลงพื้นที่ โดยเฉพาะรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น NGO ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ การให้คำปรึกษากฎหมาย การรับเชิญเป็นวิทยากร ทำให้พบปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น คนไร้สัญชาติ การบุกรุกที่ดิน การทำลายป่าไม้ สิทธิชุมชน เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้นำไปสู่การกำหนดเป็นหัวข้อวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้

จากองค์ความรู้ข้างต้น คณะเห็นควรวางแผนทางในการกำหนดให้อาจารย์ในคณะได้ทำวิจัยโดยเน้นโจทย์ที่มาจากความต้องการของชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นโจทย์ที่ได้มาจากการบริการวิชาการหรือให้คำปรึกษากฎหมายต่าง ๆ ของคณะ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2561 นี้ คณะจึงได้ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านยุติธรรมภายในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เรือนจำกลาง สำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานบังคับคดี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยุติธรรมจังหวัด เป็นต้น มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้สะท้อนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในคดีอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคณะได้นำประเด็นดังกล่าวมากำหนดเป็นกรอบโจทย์วิจัยระดับคณะ เพื่อนำส่งไปสู่การกำหนดเป็นกรอบโจทย์วิจัยของมหาวิทยาลัย ท้ายที่สุด อาจารย์ในคณะได้นำประเด็นไปพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 เรื่อง เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ได้แก่

(1) แนวทางการนำกระบวนการยุติธรรมชุมชนมาปรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

(2) มาตรการในเชิงกฎหมายที่สามารถลดสาเหตุและพฤติกรรมของการกระทำความผิดและการกระทำความผิดซ้ำในคดีอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

โดยคณะเห็นว่าผลงานวิจัยจากโจทย์วิจัยดังกล่าว สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานระดับจังหวัดได้